

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước”

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được thấm nhuần trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, trong các tác phẩm của Người. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các các phong trào cách mạng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng.

Tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, qua thực tiễn hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh càng thấm sâu chân lý: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Nhân dân là lực lượng đông đảo của toàn xã hội; là nguồn sức mạnh vô tận ở mọi nơi, mọi lúc. Người khẳng định: Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng của Nhân dân. “*Để mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong*”. Người cũng nhấn mạnh: “*Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công*”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hết sức coi trọng khơi dậy, phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Người coi đây là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trong công tác tuyên truyền vận động, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “*Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại*”. Bác nói: “*Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe? Nếu không vậy, thì cũng như có ý không muốn cho người ta nghe, không muốn cho người ta xem*”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “*Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho. Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được...*”

Về cách thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “*Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân*”; các phong trào thi đua yêu nước cần phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước,

tin thần tự giác, sáng tạo và sức lực của các tầng lớp Nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng.

Để tuyên truyền vận động được quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước, Người rất chú trọng xây dựng một đội ngũ cán bộ tuyên truyền, vận động, mà nòng cốt là những cán bộ ngay ở tại địa phương hiểu phong tục tập quán địa phương, hiểu được tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân. Làm cán bộ thì phải sống với dân, thường xuyên thăm hỏi dân. Người căn dặn cán bộ làm dân vận: *"Đi nói chuyện ở đâu, phải hiểu rõ trình độ dân nơi ấy, phải nói sao cho thiết thực, để đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ, thì đồng bào mới theo mình được"*; *"phải óc nghề, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm"*. Bản thân người làm công tác tuyên truyền cũng phải là một tấm gương sáng.

Trong các phong trào thi đua yêu nước, Người yêu cầu: Mục đích thi đua phải rõ ràng, nội dung thi đua phải thiết thực, biện pháp vận động phải phù hợp và phải có quyết tâm cao. Thi đua không phải công việc riêng của một người, một ngành, một địa phương, hay một lực lượng nào mà là công việc của toàn xã hội. Việc xác định nội dung thi đua phải cụ thể thiết thực, gắn với từng nhiệm vụ, từng công việc của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi địa phương, mỗi ngành. Chỉ có như vậy, mọi người mới hiểu rõ ý nghĩa của phong trào thi đua, lợi ích của phong trào thi đua. Cần kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm, suy tôn những cá nhân, những tập thể gương mẫu điển hình và đây là một việc rất cần thiết và quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tấm gương tuyệt vời về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước.

Ngay từ khi còn hoạt động cách mạng lúc bí mật cho đến khi đã trở thành Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh luôn gần gũi Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân; luôn là tấm gương trong thực hiện các phong trào thi đua. Để tuyên truyền, vận động hiệu quả, Bác Hồ đã sử dụng nhiều phương thức phù hợp từng đối tượng, hoàn cảnh. Khi viết, nói chuyện với quần chúng Nhân dân, Bác luôn sử dụng từ ngữ thông dụng và lời nói mộc mạc, trung thực, gần gũi, dễ hiểu, đặt đúng nơi, đúng chỗ nên có sức thuyết phục cao, đi vào lòng người.

Chính phong cách tuyên truyền, vận động, giáo dục gần gũi, dễ nhớ, dễ hiểu của Bác và các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức phù hợp, thiết thực, xuất phát từ lợi ích của Nhân dân đã vận động, tập hợp, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi cuốn quần chúng Nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước - nhân tố cơ bản để giành thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ và Nhân dân Thái Bình tại đình Nho Lâm, xã Đông Lâm, huyện Tiên Hải, ngày 26/3/1962. Ảnh tư liệu

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, trong những năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước của cả nước, của tỉnh phát động.

Nội dung tuyên truyền, vận động phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân; trong đó chú trọng tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành và phát huy vai trò của lực lượng làm công tác tuyên truyền của các cơ quan Đảng, chính quyền và mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội. Điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững; vận động đóng góp thực hiện an sinh xã hội, Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, bị thiên tai.... Qua đó thu hút, đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động tham gia, ủng hộ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, cán bộ lãnh đạo cơ quan và tổ chức Đảng luôn quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bằng nhiều hình thức tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức, người lao động và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tích cực tham gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng; trong đợt dịch Covid- 19 bùng phát vào năm 2021 vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đã không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực thực hiện nhiệm vụ, đóng góp rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch của tỉnh nhà. Nhiều cá nhân được khen thưởng về đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia vào các phong trào yêu nước còn một số khó khăn, hạn chế. Nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa thật sự đổi mới, mang lại hiệu quả cao. Một số phong trào thi đua việc lôi cuốn các tầng lớp Nhân dân tham gia đạt kết quả chưa thật sự theo mục đích, yêu cầu đề ra. Chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền, vận động của một số ít cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Tại cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị có lúc chưa thật sự hiệu quả, sâu sát; tính chủ động tham gia của một số ít người còn chưa cao, nên kết quả đạt được có lúc chưa toàn diện.



Cuộc thi Ban Vận động ấp giới năm 2022 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Cái Nước tổ chức tại Xã Tân Hưng, huyện Cái Nước

Trên cơ sở tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và từ thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, xin đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là: Quan tâm làm tốt việc tiếp tục quán triệt sâu sắc về nội dung, giá trị, ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị các cấp nói chung, tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng nói riêng. Trên cơ sở đó để vận dụng thực hiện có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng.

Hai là, quan tâm đến đổi mới công tác tuyên truyền, vận động theo hướng phù hợp với từng đối tượng và điều kiện từng địa phương, cơ sở. Các cấp, các ngành tích cực phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng lứa tuổi, từng giới, từng mô hình, từng vùng. Phát huy vai trò chủ trì, tập hợp, thống nhất hành động của Mặt trận trong việc triển khai tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, các cuộc vận động phải sâu rộng đến địa bàn các khu dân cư, tập hợp và thu hút đông đảo Nhân dân tham gia sôi nổi, thiết thực.

Ba là, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động của cán bộ làm công tác tuyên truyền vận động trong hệ thống chính trị, nhất là cơ sở, nhằm đáp ứng và phát huy hiệu quả hơn công tác này trong thời gian tới.

Bốn là, tại cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, quan tâm tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình, yêu cầu đặt ra trên địa bàn tỉnh. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng đánh giá, khen thưởng đề động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên của cơ quan. Đơn vị tích cực tham gia có hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua. Trong đó đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên./.

Thực tế cách mạng nước ta 92 năm dưới ngọn cờ của Đảng đã minh chứng: một khi đường lối đúng, tuyên truyền, dân vận khéo, cán bộ tận tụy, trong sáng vì dân vì nước thì Nhân dân theo Đảng, bảo vệ Đảng, cách mạng thành công. Những kinh nghiệm và thực tiễn công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân của Bác Hồ đã và đang là những bài học hết sức có ý nghĩa và có giá trị thực tiễn đối với Đảng ta hôm nay trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương sách của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn vào cuộc của toàn xã hội vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đức Tiến - NB